

สังคมสุขภาพ

ชาติชาย มุกสง kchatchai@yahoo.com ศูนย์ศึกษาโภชนาการและเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเพณีการกินเจ็บกับสุขภาพ และวัฒนธรรมว่าด้วยการกินของมนุษย์

มนุษย์ในทุกสังคมต่างก็ต้องกินเพื่อดำรงชีวิตอยู่ แต่ไม่ใช่ทุกสังคมจะกินหรือให้ความหมายต่อสิ่งที่กินหรือไม่กินเหมือนกัน

ในทางสังคมศาสตร์การกินนั้นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การที่มนุษย์จะกินหรือไม่กินอะไรนั้นต้องพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมนั้นด้วย

ดังที่ มาร์วิน แฮร์ริส (Marvin Harris) นักมานุษยวิทยาแนววิวัฒนาการได้เสนอถึงการไม่กินวัวของชาวฮินดูและการไม่กินหมูของชาวยิวและมุสลิมว่าเป็นผลมาจากการพิจารณาถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นสำคัญ

ส่วนหมูแม้จะเป็นสัตว์ที่มีเนื้ออร่อยและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก แต่หมูก็ไม่ให้นมข้าย่างอาหารคนกินด้วย

ของมนุษย์ในแต่ละสังคมทั่วโลกแล้วจะพบว่า มนุษย์ได้มีวัฒนธรรมการกินเกิดขึ้นในสังคมควบคู่กับการสร้างอารยธรรมด้านอื่นมาโดยตลอด

จะเห็นได้ว่า การแบ่งอาหารไว้เฉพาะของมนุษย์นั้น ไม่ได้พิจารณาเอาตัวมนุษย์ผู้กินเป็นหลัก

หากมองในแง่การกินของมนุษย์สมัยใหม่ที่กินตามหลักโภชนาการ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาราว ๑-๒ ศตวรรษที่ผ่านมาเท่านั้นเอง

ทำให้ นักมานุษยวิทยาบางคนสรุปว่า ลิ่นที่เคยเป็นของส่วนรวมได้ถูกทำให้เป็นลิ่นของปัจเจกบุคคลที่สามารถเลือกกินได้ตามเจตจำนงของแต่ละคน

ขอให้อ่านจากตัวอย่างกรีกินอาหารในงานเทศกาลประเพณีของไทยทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวเจ้า

ไปให้ญาติผู้ใหญ่ก็ตาม แต่พอการกินตามประเพณีต่างๆ เลื่อนหายไป

นอกจากนี้ ในสังคมสมัยใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการกินอาหารร่วมกันในพิธีกรรมได้ลดลงไป

โดยนัยนี้หากเรามองถึงประเพณีกินเจ็บก็จะเกิดขึ้นอย่างคึกคักในชุมชนชั้นกลางในเขตเมืองในสมัยนี้

การกินเจ็บด้วยความหมายถูกทำให้แคบเรียลงจนเหลือแต่ความหมายที่มีต่อสุขภาพของคนกินเป็นหลัก

แต่ในทางวัฒนธรรมแล้วการกินอาหารเจนอกจากจะเป็นพิธีกรรมร่วมของคนในชุมชนซึ่งไม่ได้เน้นเฉพาะแต่กับคนกินเจเท่านั้น

ในหลายมิติตั้งแต่การไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์โลก การไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการคิดการกระทำ และการสะสมบุญด้วยการรู้จักการให้และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ดังที่สุดแล้วการกินเจจึงเหลือแต่เพียงการกินที่ไม่หลงเหลือวัฒนธรรมแบบเดิมที่เน้นส่วนรวมและองค์รวมแห่งชีวิต

ด้วยเหตุนี้แล้ว การจะให้ความหมายของประเพณีการกินเจ็บในภายหน้าโดยภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรใดๆ ก็ตาม

สมุนไพรเศรษฐกิจ

มังคุด ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana Linn มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีใบใหญ่ มีเปลือกสีแดง ออกเป็นช่อ แยกได้เป็นทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย